

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ประจำปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

รายชื่อผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายจักรินทร์ สามารถ	ประธานสภา อบต.ท่างาม	จักรินทร์สามารถ
๒	นายนพพล แกมทับทิม	รองประธานสภา อบต.ท่างาม	นพพล แกมทับทิม
๓	นายสมจิตร ช้างปาน	สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ ๑	สมจิตร ช้างปาน
๔	นายนพพล เฟื่องฟู	สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ ๑	นพพล เฟื่องฟู
๕	นายเฉลิม สวัสดิรักษา	สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ ๒	เฉลิม สวัสดิรักษา
๖	นายเอนก ชมชื่น	สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ ๓	เอนก ชมชื่น
๗	นายชินกร สีผึ้งทอง	สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ ๓	ชินกร สีผึ้งทอง
๘	นายประสิทธิ์ รวยไม่ซ้ำ	สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ ๔	ประสิทธิ์ รวยไม่ซ้ำ
๙	นายประกิต คำถาวร	สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ ๔	ประกิต คำถาวร
๑๐	นายศักดิ์ชาย ปานสิงห์	สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ ๕	ศักดิ์ชายปานสิงห์
๑๑	นายธีระเดช รอดจุก	สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ ๕	ธีระเดช รอดจุก
๑๒	นายเฉลิม คงเมือง	สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ ๗	เฉลิม คงเมือง
๑๓	นางพิชชาภรณ์ อ่อนนารถ	สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ ๗	พิชชาภรณ์อ่อนนารถ
๑๔	นางสาวนันทรัตน์ กันพุ่ม	สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ ๘	นันทรัตน์ กันพุ่ม
๑๕	นายสุเทพ เสาวพันธ์	สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ ๘	สุเทพ เสาวพันธ์
๑๖	นายตามโรชษฐ์ สายสรวง	สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ ๙	ตามโรชษฐ์สายสรวง
๑๗	นายเกาะแก้ว นิจวัฒน์	สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ ๑๐	เกาะแก้ว นิจวัฒน์
๑๘	นายปรีชา จุ้ยवाद	สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ ๑๐	ปรีชา จุ้ยवाद
๑๙	นางแหม่ม ประเสริฐพงษ์	สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ ๑๑	แหม่ม ประเสริฐพงษ์
๒๐	นางสาวประทีน เฟื่องฟู	สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ ๑๑	ประทีน เฟื่องฟู
๒๑	นายเอนก พิศแพว	เลขานุการสภา อบต.	เอนก พิศแพว

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม -

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายฐิติพงศ์	ศักดิ์ชัยสมบูรณ์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ฐิติพงศ์	ศักดิ์ชัยสมบูรณ์
๒. นายสามารถ	ตาละอุปะละ	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	สามารถ	ตาละอุปะละ
๓. นายมานพ	เหลือสิงกุล	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	มานพ	เหลือสิงกุล
๔. นายพิชเนตร	ทองดี	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓	พิชเนตร	ทองดี
๕. นางสาวอรัญญา	วิบูลย์เชื้อ	ผู้อำนวยการกองคลัง	อรัญญา	วิบูลย์เชื้อ
๖. นายชินวุฒิ	อาศน์วิเชียร	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ	ชินวุฒิ	อาศน์วิเชียร
๗. นางสุนันท์	ศักดิ์ชัยสมบูรณ์	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	สุนันท์	ศักดิ์ชัยสมบูรณ์
๘. นางสาววาสนา	เหลือสิงกุล	หัวหน้าสำนักปลัดฯ	วาสนา	เหลือสิงกุล
๙. นายพัฒพงษ์	น้อมระวี	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	พัฒพงษ์	น้อมระวี
๑๐. นางสาวสุกัญญา	แสนพันธ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	สุกัญญา	แสนพันธ์
๑๑. นางสาวลัดดาวัลย์	คงมัน	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	ลัดดาวัลย์	คงมัน
๑๒. นางสาวณภัทร	ทองประไพ	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	ณภัทร	ทองประไพ
๑๓. นายบรรลือชัย	ภูมิ	ผู้อำนวยการกองช่าง	บรรลือชัย	ภูมิ
๑๔. นายณรงค์	ศรีกรล่อม	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙	ณรงค์	ศรีกรล่อม
๑๕. นางสาวภัทรพร	โพธิ์เลื้อย	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	ภัทรพร	โพธิ์เลื้อย

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อได้เวลาประชุมแล้ว มีสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๐ ท่านครบองค์ประชุมแล้วนายจักรินทร์สามารถ ประธานสภา เป็นประธานในที่ประชุมได้อ่านประกาศสภา ดังนี้

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๒๐ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ในวันพุธ ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามประกาศให้ทราบทั่วกันประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และข้อ ๒๐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่างาม จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันพุธ ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามประกาศให้ทราบทั่วกันประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

๓/ระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ การบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เชิญแนะนำตัว
จพง. ชูรการฯ ผมนายพัฒพงษ์ น้อมระวี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน บ้านอยู่วัดหัวดง
นักวิชาการตรวจ ดิฉันนางสาวสุกัญญา แสนพันธ์ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ บ้านอยู่
สอบภายใน ตำบลท่างาม หมู่ที่ ๗
นักทรัพยากรบุคคลฯ ดิฉันนางสาวลัดดาวัลย์ คงมัน ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ บ้านอยู่ตำบล
 ประศุก
ประธานฯ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอเข้าวาระที่ ๒
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ประธานฯ เชิญเลขานุการสภาฯ

เลขานุการฯ การรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้รับรองรายงานการประชุมที่ถูกต้องแล้วและได้
 จัดส่งรายงานไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ จึงเรียนให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ประธานฯ ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดขอแก้ไขอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ประจำปี ๒๕๖๐
 เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อทราบ
 ๓.๑ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม

อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐

ประธานฯ เชิญนายกฯ
นายกฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ ออกมาเพื่อช่วยสภาฯ ประชาชนจะช่วยเหลือได้ทันเวลา และตรงตาม
 หน้าที่ การช่วยเหลือประชาชนในสมัยก่อนนั้นมีขั้นตอนหลายชั้น ทำให้การช่วยเหลือประชาชนล่าช้า
เลขานุการฯได้นำเสนอระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
 อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดเอกสารแนบท้าย.....

ไม่ทราบที่ท่านใด มีข้อซักถาม ข้อเสนอแนะหรือไม่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
 ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐

ผอ.กองสวัสดิการฯ หมวด ๑ หลักการช่วยเหลือประชาชน ข้อ ๗ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดสา
 ธารณภัยตามข้อ ๖ ประสานงานกับส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เอกชน และ
 องค์กรการกุศลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การช่วยเหลือ สามารถดำเนินการได้เลยหรือไม่

เลขานุการฯ หากเกิดภัย เราสามารถดำเนินการได้ ในกรณีน้ำท่วมที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่างามได้
 ดำเนินการไปแล้ว อาจมีผลกระทบการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ร้องขอต่อหน่วยงานราชการ

ประธานฯ มีสมาชิกท่านใด มีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่ารับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ เรื่อง รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ประธานฯ	เชิญเลขานุการฯ
เลขานุการฯ	จากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการงานต่างๆ จำแนกตามงานที่ให้บริการ โดยเรียงจากลำดับร้อยละความพึงพอใจจากมากที่สุดไปหาน้อย ดังนี้ ๑.งานด้านการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๐ ๒.งานด้านกำจัดขยะมูลฝอย คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๐ ๓.งานด้านการศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๐ ๔.งานด้านจัดเก็บภาษี คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖๐ ๕.งานด้านการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๔๐ รายละเอียดเอกสารแนบท้ายจึงขอ นำเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ และให้ข้อเสนอแนะ ประธานฯ มีท่านใดเสนอแนะ หรือไม่

พิชชาภรณ์ ส.อบต.หมู่ ๗ เรียนนายกฯ ประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่าน แจ้งเรื่องหอกระจายข่าวบางจุดยังไม่ตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะได้แจ้งรองนายกฯแล้ว รอการดำเนินงาน

เฉลิม ส.อบต.หมู่ ๒	แจ้งเรื่อง ไหล่ทางถนนเสียขอเสนอแนะให้มีการซ่อมแซม
เลขานุการฯ	ขอสอบถามสมาชิกทุกท่าน ไฟฟ้าสาธารณะไหล่ทางริมแม่น้ำเจ้าพระยา ไฟติดหมดแล้วหรือยัง
เฉลิม ส.อบต.หมู่ ๒	ไฟฟ้าสาธารณะติดแล้วบางจุด บางจุดยังไม่ติด
ประธานฯ	มีสมาชิกท่านใด มีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีข้อมติรับทราบ
มติที่ประชุม	รับทราบ

๓.๓ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการด้านการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๐ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ประธานฯ	เชิญเลขานุการฯ
เลขานุการฯ	ขอให้ผู้อำนวยการกองคลังได้รายงานผลการดำเนินการด้านการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ จะเป็นข้อสรุปการเงินรายรับ รายจ่าย การจัดซื้อจัดจ้าง จะเป็นข้อมูลการพิจารณาในระเบียบวาระต่อไป
ผอ.กองคลัง	เรียน นายกฯ สมาชิกทุกท่าน รายงานผลการดำเนินการด้านการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๐ (ได้นำเสนอรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)จะมีท่านใดจะซักถามหรือไม่ขอเรียนเชิญ
ประธานฯ	มีท่านใดซักถาม เสนอแนะ หรือไม่
เลขานุการฯ	สำหรับเงินสะสม ได้ขออนุมัติจ่ายขาดไป ๒ โครงการ เป็นเงิน ๓๒๘,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ ก่อหนี้ผูกพัน การรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นการวิเคราะห์ประสิทธิภาพประสิทธิผลการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถประหยัดงบประมาณได้ ร้อยละ๑.๑๕ ของงบประมาณ

ประธานฯ มีสมาชิกท่านใด มีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีข้อมติรับทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่อง การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับที่ ๒

พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

ประธานฯ เชิญเลขานุการฯ

เลขานุการฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑)คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒)คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่น

(๓)ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป

ในกรณีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีระยะเวลาการใช้บังคับเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันไม่ให้ดำเนินการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

การจ่ายเงินสะสมต้องปรับให้อยู่ในแผนฯ บางส่วนอย่างหมู่ที่ ๔ ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี อยู่ในแผนฯปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่จะดำเนินการในปีนี้จะต้องมีการปรับปรุงแผนฯให้อยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการฯที่อยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ดำเนินการแล้วและปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต้องควบคุมคู่กันไป ขอให้สมาชิกฯช่วยกันตรวจสอบโครงการฯ วัตถุประสงค์ว่าตรงกันหรือไม่ การจัดทำแผนฯเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนฯ เมื่ออนุมัติให้มีการปรับปรุงองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามจะต้องนำคีย์เข้าระบบ จึงขอให้สมาชิกสภาฯตรวจสอบ ปรับปรุงแผนฯ

จึงขอเสนอเรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อนุมัติการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

นายกฯ เป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะต้องนำข้อมูลคีย์เข้าระบบทุกโครงการฯ จึงอยากให้ช่วยกันตรวจสอบ

เลขานุการฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเพิ่มเติมหรือไม่

เกาะแก้ว ส.อบต.หมู่ ๑๐ โครงการฯของหมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี หายไปหนึ่งโครงการฯ

นักวิเคราะห์ฯ เอกสารใส่ไม้ครบตกไปหนึ่งโครงการฯของหมู่ที่ ๑๐ และหมู่ที่ ๑๑ ตกไปสองโครงการฯ แต่ในแผนฯ ต้นฉบับมีครบทุกโครงการฯ

นายกฯ เรื่องไหล่ทาง ปัญหาจริงๆเกิดจากชาวบ้านรุกเข้ามาในไหล่ทางเอง จึงอยากให้ทำความเข้าใจ

นายกฯ ในโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ ผมคิดว่าการปลูกศาลาเอนกประสงค์ในพื้นที่ส่วนบุคคลนั้น อาจเกิดปัญหาขึ้นได้ ผู้ใหญ่บ้านยินยอมให้ใช้พื้นที่ก็จริง แต่เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งและสิ่งปลูกสร้างยังไม่ผู้ฟังตามข้อตกลงของเจ้าของพื้นที่และองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ลูกหลานอาจจะแบ่งที่ทางการ และสิ่งปลูกสร้างยังไม่ฟังก็จะเป็นปัญหาตามมาอยากฝากให้ทุกคนได้คิด

เลขานุการฯ แจ้งวิเคราะห์ในเรื่องของแผนฯ หากสมาชิกสภาฯ มีการเปลี่ยนแปลงแผนฯ

ผอ.กองช่างฯ ขอปรับปรุงการประมาณราคาของหมู่ที่ ๖ งบประมาณจำนวน ๔๔๔,๐๐๐ บาท

โครงการท่องเที่ยววันวัฒนธรรมเกษตร หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณจำนวน ๔๙๘,๐๐๐ บาท

ประธานฯ มีท่านใดซักถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใดซักถามขอมติที่ประชุมด้วยครับ

มติที่ประชุม มติเป็นเอกฉันท์การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

๔.๒ เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามสมัยสามัญ

ประจำปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

ประธานฯ เชิญเลขานุการฯ

เลขานุการฯ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๕๓ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด

ขอเสนอกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๑ ดังนี้

- สมัยที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๕-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

- สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

- สมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๗-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี

๒๕๖๒ ดังนี้

- สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

จึงขอเสนอเรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม กำหนดสมัยประชุมสภา

สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

ประธานฯ มีท่านใดซักถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใดซักถามขอมติที่ประชุมด้วยครับ

มติที่ประชุม มติเป็นเอกฉันท์การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

๔.๓ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประธานฯ เชิญเลขานุการฯ
เลขานุการฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งบลงทุน ค่าสาธารณูปโภค

๑.โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๔ ตำบลท่างาม ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ขอโอนเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๔ ตำบลท่างาม จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๒.โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน ๓ จุด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่างาม ขอโอนเงินงบประมาณ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ขอโอนมาตั้งจ่ายโครงการก่อสร้างถนนดินถมพร้อมลูกรัง สายทางเข้าหมู่บ้านจากคลองมหาสาถึงถนนกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๑๖ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๖๔ ตร.ม. ตามแบบแปลน อบต. ท่างาม ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงนำเรียนที่ประชุมสภาฯ พิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณ

ผอ.กองช่าง ในรายละเอียดของโครงการก่อสร้างถนนดินถมพร้อมลูกรัง หมู่ที่ ๔ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม จะใช้ลูกรังจากคันกันน้ำท่วม หมู่ที่ ๗ นำเอาไปทำถนนหมู่ที่ ๔ ทั้งนี้ในโครงการฯ จะไม่มีค่าวัสดุ จะมีแต่ค่าขนย้าย แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายกฯ ในโครงการหมู่ที่ ๑๐ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างามได้รับเงินจากจังหวัดมาชุดลอกและวางท่อรองงบประมาณจากอำเภออินทร์บุรี

ประธานฯ มีท่านใดซักถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใดซักถามขอมติที่ประชุมด้วยครับ

มติที่ประชุม มติเป็นเอกฉันท์เรื่อง การโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๔.๔ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประธานฯ เชิญเลขานุการฯ

เลขานุการฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งบลงทุน ค่าสาธารณูปโภค

๑.โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๔ ตำบลท่างาม ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๔ ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ตามลักษณะขั้นพื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนดพร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน) กองช่าง

เนื่องจากได้ออนเงินมาตั้งจ่ายโครงการก่อสร้างถนนดินถมพร้อมลูกรัง สายทางเข้าหมู่บ้าน จากคลองมหาราชถึงถนนกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แล้ว จึงขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ

๑.โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ ๓ ตำบลท่างาม ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ ๓ ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ตามลักษณะขั้นพื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนดพร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน) กองช่าง

จึงนำเรียนที่ประชุมสภาฯ พิจารณออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ

ประธานฯ

มีท่านใดซักถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใดซักถามขอมติที่ประชุมด้วยครับ

มติที่ประชุม

มติเป็นเอกฉันท์เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๑

๔.๕ เรื่อง การรับโอนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘

ประธานฯ

เชิญเลขานุการฯ

เลขานุการฯ

กลุ่มผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ได้แจ้งขอโอนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ฝั่งทิศตะวันออกคลองมหาราช เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างามเมื่อได้สร้างเสร็จแล้ว ได้มอบให้กลุ่มผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ เป็นผู้ดูแลจึงขอนำเรียนที่ประชุมรับโอน กลุ่มขอผู้ใช้น้ำ ๑๔ ครัวเรือนไม่มีค่าใช้จ่ายขอโอนกลับเข้า องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม มีเงินเหลือจ่ายอยู่ ๑,๐๐๐ กว่าบาทที่คืน ปัญหาคือต้องวางท่อเมนใหม่ทั้งหมด จากการขยายถนนผลกระทบอาจเกิดขึ้น

นายกฯ

โครงการที่เราจะดำเนินการนั้นมีหลายโครงการ งบประมาณจากการจ่ายเงินสะสม ขอจากหน่วยงานอื่นๆ และองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามได้งบจากยุทธศาสตร์จังหวัดจากการแก้ไขปัญหาหน้าท่วมเป็นเงินงบประมาณ ๒ ล้านบาท ที่เหลือก็นำมาขุดลอกวางท่อและลูกรัง ก่อนหน้านี้ที่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้วนั้น เป็นโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจกรรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างประปาหมู่บ้านที่ ๙ และหมู่ที่ ๕ พอประกาศการจัดซื้อจัดจ้างไปไม่มีเงินเหลือจ่ายประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ กว่าบาท ตอนนี้มีหนังสือจากอภิตีว่า เงินเหลือจ่ายนำไปซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในหมู่ของผู้ประสบภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่างามจึงได้ทำโครงการฯ เสนอขอ

๙/ใช้เงินส่วน

ใช้เงินส่วนที่เหลือโดยทำถนนเชื่อมหลังโรงเรียนหมู่ที่ ๙ ไปถึงหมู่ที่ ๘ และวางท่อระบายน้ำจากสี่แยกตรงเล้าไก่อลงแม่น้ำเจ้าพระยา และทางขึ้นลงหมู่ที่ ๘ จำนำไปซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในหมู่ของผู้ประสบภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่างามจึงได้ทำโครงการฯ เสนอขอใช้เงินส่วนที่เหลือโดยทำถนนเชื่อมหลังโรงเรียนหมู่ที่ ๙ ไปถึงหมู่ที่ ๘ และวางท่อระบายน้ำจากสี่แยกตรงเล้าไก่อลงแม่น้ำเจ้าพระยา และทางขึ้นลงหมู่ที่ ๘

เอนก ส.อบต.หมู่ที่๓ สามารถปรับได้ตามสภาพหรือไม่

นายกฯ สามารถปรับได้ตามสภาพ เพราะสภาพการก่อสร้างยังไม่นิ่ง

เฉลิม ส.อบต.หมู่ที่๒ ถนนที่จะดำเนินการจะเป็นถนนคอนกรีตหรืออย่างไรเพราะที่ผ่านมาเกิดการเสียหายง่าย

นายกฯ ถนนที่เริ่มพังเกิดจากน้ำท่วมบ่อยทำให้เกิดความเสียหาย ตอนนี้อยู่ที่เราก็เบาใจขึ้นเพราะเรามีเขื่อนป้องกันน้ำท่วมตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่างามเอาแบบให้กับชลประทานดู และเขายินยอมให้สร้างในพื้นที่

เฉลิม ส.อบต.หมู่ที่๒ และถนนคอนกรีตที่จะทำจะขยายตลอดทั้งเส้นเลยหรือไม่

นายกฯ ไม่ครับเพราะบางพื้นที่ไม่สามารถขยายได้จริงๆ การทำถนนนั้นจะต้องซื้อที่ดินและลูกรังในการสร้าง ถนนบางแห่งจึงยังไม่สามารถทำได้

ณรงค์ ผดุง.บ้านหมู่ที่๙ ขอเพิ่มเติมครับถนนที่สร้างไว้ตรงหมู่ ๘ และหมู่ ๙ มีสิ่งของที่ทิ้งลงบ่อหล่าซึ่งเกิดการอุดตันและแตกด้วย ขอฝากไว้ด้วยครับ

ผอ.กองช่าง เดียวต้องประสานท่อน้ำมันก่อนครับ เพราะที่ตกลงกันไว้ เขาจะทำถนนคืนให้กับเรา

ณรงค์ ผดุง.บ้านหมู่ที่๙ ใช่ๆ แต่เขาทำท่อแตกด้วย

ผอ.กองช่าง ได้ครับๆ เดียวจะประสานให้

ประธานฯ มีท่านใดซักถามหรือไม่ครับ ถามไม่มีท่านใดซักถามขอมติที่ประชุมด้วยครับ

มติที่ประชุม มติเป็นเอกฉันท์เรื่อง การรับโอนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘

๔.๖ เรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๑

ประธานฯ เชิญเลขานุการฯ

เลขานุการฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๘๙

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๗๒๗๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมองค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๗๒๗๒ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมองค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม มีเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๐,๖๑๐,๓๐๐.๓๑ บาท กั้นเงินไว้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการผู้ป่วยเอดส์ สำรองกรณีสาธารณภัย ๑๐ % เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๕๕๗,๖๙๘.๐๓ บาท คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้จ่ายได้เป็น

๑๐/เงิน

เงิน ๓,๐๕๒,๖๐๒.๒๘ บาท แต่ถ้ออบต.สามารถมีรายรับสามารถจ่ายได้ถึงสิ้นปีสามารถจ่ายได้ตามสถานการณ์ การคลัง ได้ตรวจสอบรายรับ อบต.สามารถจ่ายเงินสะสมได้ตามบัญชีสรุปรูปโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๑ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม จึงขอเรียนที่ประชุมพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมดังนี้

ประธานฯ มีท่านใดซักถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใดซักถามขอมติที่ประชุมด้วยครับ
มติที่ประชุม มติเป็นเอกฉันท์จ่ายขาดเงินสะสม ตามบัญชีสรุปรูปโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๑

๔.๗ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบเข้าร่วมสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ประธานฯ เชิญเลขานุการฯ

เลขานุการฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใช้คำย่อว่า (อพ.สธ.) เริ่มจากองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบต่อ งานด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ.๒๕๓๕ ทรงมี พระราชดำริกับนายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง และผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา ให้ดำเนินการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในประเทศไทย ทรงดำริว่า “การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ พืชพรรณนั้นควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงามความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะศึกษาและอนุรักษ์พืช พรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดอันตรายแก่ตนเองจะทำให้ เด็กเกิดความเครียด ซึ่งเป็นผลเสียแก่ประเทศไทยในระยะยาว” โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งงาน “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” เพื่อเป็นสื่อในการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชโดยให้เยาวชนได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่าประโยชน์ความสวยงามอันจะก่อให้เกิดความคิดที่ จะอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป ซึ่งสามารถดำเนินการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนเป็นการจัดแหล่งการเรียนรู้สร้าง โอกาสให้นักเรียนได้เผชิญกับความเป็นจริงตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะต้นไม้ตลอดจนสิ่งมีชีวิตอื่นที่อยู่ อาศัยสัมพันธ์กับพันธุ์ไม้ทั้งหลายรวมถึงระบบนิเวศน์ที่เกื้อกูลกันของธรรมชาติในบริเวณนั้นจะเปิดโอกาสแห่งการ แสวงหาความรู้ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นการดำเนินงานรวบรวมพันธุ์ไม้ที่มีชีวิต มีแหล่งข้อมูลพรรณไม้มี การศึกษาต่อเนื่อง มีการเก็บตัวอย่างเก็บพรรณไม้แห้ง การรวบรวมพรรณไม้ท้องถิ่นเข้ามาปลูกรวบรวมไว้ บันทึก ข้อมูลและภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับพันธุ์ไม้

ขั้นตอนในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ต้องเริ่มจากการมีส่วนร่วมของชุมชน ดังนี้

๑. ให้มีการนำเรื่องโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เข้าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลเพื่อขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช

๒. ให้มีการนำเรื่องดังกล่าวเข้าเวทีประชาคมตำบล/หมู่บ้าน โดยมีองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชนชาวบ้าน โรงเรียน เพื่อจัดทำข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น

๓. ส่งเสริมการเข้าร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเสนอเลขานุการพระราชวังในฐานะผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อพิจารณา

๔. ให้มีการนำเรื่องดังกล่าวเข้าประชุมเพื่อจัดตั้งกรรมการ คณะทำงาน เพื่อให้การทำงานมีระบบ มีศักยภาพในการดำเนินโครงการ

๕. ให้มีการดำเนินจัดทำข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประวัติท้องถิ่น วิถีชุมชนเก็บข้อมูลพันธุ์พืช ตัวอย่างพืช ตัวอย่างดิน การใช้ประโยชน์จากพืชในท้องถิ่น จัดทำทะเบียนทรัพยากรท้องถิ่น รวบรวมข้อมูลวางระบบการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูล ดูแลรักษาทรัพยากรและพื้นที่ปกปักจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ดำเนินการฟื้นฟูบำรุงรักษา ขยายพันธุ์เพิ่มแจกจ่ายให้กับชุมชน สร้างแหล่งเรียนรู้ การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรท้องถิ่น

๖. ให้มีการประเมินผลติดตามผลการดำเนินโครงการ นำเรื่องดังกล่าวเข้าประชุมเวทีประชาคมตำบล/หมู่บ้าน เพื่อจัดทำข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น

ผลที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ

๑. ท้องถิ่น/ชุมชนสามารถอนุรักษ์พันธุ์พืชมิให้สูญหาย คงอยู่ให้คนรุ่นหลังได้รับทราบรับรู้เรื่องราว พื้นฐานถิ่นเดิม

๒. คนในท้องถิ่น/ชุมชน มีความรักสามัคคี ชุมชนมีความเข้มแข็ง

๓. คนในท้องถิ่น/ชุมชน ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ สภาพพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ ร่มรื่น น่าอยู่ มีแหล่งเรียนรู้ มีการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรท้องถิ่น สร้างอาชีพ สร้างรายได้ชุมชน ถึงเวลาแล้วที่ต้องเข้าร่วมอนุรักษ์พันธุ์ไม้ที่เป็นพันธุ์ไม้ประจำถิ่นที่มีอยู่ดั้งเดิม และดูแลบำรุงรักษาให้คงอยู่ถึงคนรุ่นหลัง

จึงขอเรียนที่ประชุมเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประธานฯ มีท่านใดซักถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใดซักถามขอมติที่ประชุมการเข้าร่วมโครงการฯ

มติที่ประชุม มติเป็นเอกฉันท์เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เลขานุการฯ ขอสมาชิกฯ ๒ คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เสนอ

ฉัตรกร ส.อบต.หมู่ที่ ๓ เสนอนายนพพล แกมทับทิม รองประธานสภา อบต.ท่างาม

ประธานฯ เสนอ นายนพพล เฟื่องฟู สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ ๑

เลขานุการฯ รายละเอียดดูในเอกสารที่แนบท้าย มีกิจกรรมมากมาย

ประธานฯ มีสมาชิกท่านใด มีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติเห็นชอบ

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ มีท่านใดเสนอแนะเชิญครับ

นายกฯ มีความคิดในการท่องเที่ยว ให้ดูต้นมะขามที่วัดกำแพง ขนาดใหญ่มาก ก็อยากให้เล่าเรื่องราวความเป็นมาของต้นมะขาม บ่อน้ำ หลวงปู่ มีพระสมัยอยู่ยาที่หมู่ที่ ๒ และเล่าความเป็นมาของชื่อหมู่บ้าน

ว่าทำไมถึงเรียกว่าบ้านโคกขาม จะขอเชิญประชุมศูนย์ถ่ายทอดเกี่ยวกับเทคโนโลยีการฉีดปุ๋ย โดยใช้เครื่องฉีดปุ๋ยสมัยใหม่ราคาประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท และจะนำมอบให้ชาวนานำไปใช้และรับผิดชอบ

เฉลิม ส.อบต.หมู่ที่๒ อยากหาข้อเปรียบเทียบระหว่างคนฉีด กับเครื่องฉีดแตกต่างกันอย่างไร ผลดีกับผลเสียมีอะไรบ้าง

นายกฯ คนฉีดจะฉีดแบบสระอิ แต่เครื่องฉีดจะฉีด ๑๕ หัว ยกขึ้นลงได้ตามความสูงของข้าว ล้อเป็นล้อแทรก ล้อจะไม่เหยียบข้าวเพราะมีตัวแหวก เครื่องนี้มีใบประกอบเครื่องจักร มีรอยบนพื้นน้อยกว่าคนฉีด ขออนุญาตตัดแปลงรถหากมีการซื้อเครื่องจักรและสร้างคนกลุ่มใหม่ขึ้นมาเพื่อดูแลด้วยเฉพาะ การทำงานของเครื่องจักรไม่ยุ่งยาก จึงขอแนะนำเรียน

ผ.กองสวัสดิการฯ ขอเสริมเรื่องของนายกฯ ในฐานะของเลขาธิการทุนไบกหยก ฝากแจ้งวงเงินไบกหยกหน้าจะมีวงเงินพอที่จะจัดการให้ รูปแบบก็จะเป็นลักษณะของศูนย์ถ่ายทอดรวมกันกับส่วนของกรรมการมาร่วมกัน เพราะว่ากองทุนไบกหยกใช้จ่ายเรื่องของการลงทุนให้ อาจจะมีเรื่องของเงื่อนไข เรื่องของดอกเบี้ยต่างๆ แต่ก็ต้องมีเงื่อนไขคุณมารับผิดชอบเรื่องของวงเงินที่ไปดำเนินการ การบริหารจัดการต่อเป็นเรื่องของศูนย์ฯ แต่ว่าหลักเกณฑ์อาจจะไม่เหมือนกับการกู้ยืมปุ๋ยในส่วนหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนตายตัว ขึ้นอยู่กับในส่วนของแนวทางของคณะกรรมการตกลงเรื่องของดอกเบี้ยหรือว่าต่างๆ ก็แล้วแต่หากมีกรรมการที่ชัดเจนเรื่องของคนที่มาเข้าร่วม เฉลี่ยต่อรายที่วงเงินสูงสุดไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ถ้าวางเงิน ๓๐๐,๐๐๐ - ๔๐๐,๐๐๐ บาท มีคนค้าประมาณ ๑๐ คนก็สามารถดำเนินการได้

หัวหน้าสำนักปลัดฯ แจ้งเรื่องบัตรประจำตัวสมาชิกฯ ตอนนี้นายอำเภอพิจารณาอีกรอบหนึ่ง ถ้าไม่ผ่านรอบนี้รอบต่อไปเราไม่ทำแล้ว เป็นอันว่าตกลงกันนะ

มติที่ประชุม ถ้าไม่ผ่านไม่ทำแล้ว

นายกฯ ประชาสัมพันธ์ เชิญรดน้ำศพนายเชิญ เวลา ๑๖.๐๐ น. ที่วัดแจ้ง

หัวหน้าสำนักปลัดฯ เป็นสมาชิกกองทุนวันละบาท แต่ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนขยะฯ เนื่องจากย้ายไปแล้ว

ผ.กองสวัสดิการฯ เรื่องบัตรสวัสดิการของรัฐ ตอนนี้ก็มีความสับสนเรื่องของการสร้างคณะกรรมการมาดูแลเรื่องนั้น เรื่องนี้ แต่อันนี้เรียนแจ้งให้ท่านทราบก่อนว่าในเบื้องต้นองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม และผู้นำท้องที่ ได้ดำเนินการแล้ว ซึ่งแนวทางมีด้วยกัน ๒ เรื่อง เรื่องของ พม. ตอนนี้ได้เคลียร์จบไปแล้วที่สำรวจรายครัวเรือนและจับพิกัดบ้าน และผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมก็คือผู้มีรายได้น้อยได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และเรื่องให้สิทธิเพิ่มสำหรับผู้ที่ประสงค์พัฒนาตนเองเพื่อต่อยอด จริงๆแล้วอำเภอจะดำเนินการแค่สำรวจผู้ที่ประสงค์หรือไม่ประสงค์ที่พัฒนาตนเองหรือไม่ แต่ทางนายกฯ ได้ไปประชุมมาได้แบบที่ดำเนินการว่าจะประสงค์อย่างไร ดังนั้นอาจจะต้องดูความชัดเจนของอำเภออีกทีเพราะไม่อย่างนั้นเราจะต้องทำงานซับซ้อน และตอนนี้มีการเรียกเก็บบัตรประชาชนและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก ซึ่งบางคนเข้ามาถามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ทางเราไม่รู้จริงๆ เพราะว่าเป็นการแจ้งผ่านอำเภอ และอำเภอไม่ได้มีการเรียกประชุมผ่านผู้นำท้องที่โดยตรง เป็นการแจ้งผ่านไลน์ ซึ่งจะมีความสับสนยังไงก็ฝากท่านนายกฯ ช่วยหาคำตอบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องว่าต้องเก็บบัตรหรือไม่ เพราะว่าประชาชนก็เริ่มมาถ่ายบัตรหลายๆส่วน ซึ่งเรายังไม่แน่ใจว่าที่เราทำดีหรือไม่

นายกฯ จังหวัดได้เชิญผมไป แต่เรื่องบัตรสวัสดิการได้แจ้งกับทางอำเภอ ซึ่งนายจะเป็นคนแจ้งผู้นำท้องถิ่นผ่านทางไลน์ไม่ได้มีการชี้แจงอื่นใด ดังนั้นการที่เดินสำรวจไม่ต้องสงสัยว่าเขาได้บัตรมาได้ยังไง แต่ธนาคารเป็นผู้ให้บัตรเขามา จริงๆไม่ต้องผ่านท้องถิ่น หรือท้องที่ ก็ต้องขอโทษชาวบ้านและพวกเรา ที่เกิดความสับสน

เลขานุการฯ เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการฯ ธนาคารเขารับผิดชอบเอง ของเราจบไปแล้ว หมู่บ้านไหนที่ยังไม่แล้วเสร็จจะต้องเร่งทำให้เสร็จแล้วส่งให้อำเภอแล้วธนาคารจะเป็นคนคีย์ข้อมูลเอง

นายกฯ เรื่องของการคีย์ผมปฏิเสธอยู่แล้วเพราะเป็นหน้าที่ของปลัดอำเภอหรือจะให้ใครคีย์ก็แล้วแต่ แต่ไม่ใช่เราคีย์แน่นอนครับ

เอนก ส.อบต.หมู่ที่ ๓ จะมีการขึ้นบัตรอีกหรือไม่

นายกฯ ผมว่ายังไม่มีครับ เพราะตอนนี้ยังไม่สำรวจไม่จบ อาจมีการเลือกตั้งขึ้นไม่เกิน กรกฎาคม – กันยายน ต้องมีการเลือกตั้งอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอน สมาชิกฯ เลือกคนเดียวในแต่ละหมู่ แต่องค์การบริหารส่วนตำบลทำงานหน้าจะยัง

หัวหน้าสำนักปลัดฯ ประชาสัมพันธ์เรื่องการรับซื้อขยะของเดือนนี้ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ หมู่ที่ ๑๐ , ๑๑ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ หมู่ที่ ๕ , ๘ , ๙ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ หมู่ที่ ๑ , ๒ , ๓ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ หมู่ที่ ๔ , ๖ , ๗

ประธานฯ มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือซักถามอีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม

ปิดประชุม ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้จัดบันทึกฯ

(นายเอนก พิศแพว)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจบันทึกฯ

(นายจักรินทร์ สามารถ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม